

**thunhoon - สุวิวัฒน์ - AUCT มองภาพธุรกิจปี 64 เป็นบวก เชื่อจำนวนรถยนต์-จักรยานยนต์ไหลเข้าอ้อ เติบโตเกมเจาะรายย่อย เน้นเข้าถึงผู้บริโภค ด้านโบรกซิ่งบโตรวม 4/63 พื้นตัวเด่นต่อเนื่องไปถึงปีหน้า เคาะกรอบราคาเป้าหมายอยู่ที่ 19-22 บาทต่อหุ้น**

นายวรัญญู ศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT เปิดเผยว่า บริษัทประเมินทิศทางธุรกิจปี 2564 ยังเป็นปีที่ดีของ AUCT และบริษัทมองภาพธุรกิจเป็นบวก เพราะแนวโน้มรถยนต์ รถจักรยานยนต์จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากสถาบันไฟแนนซ์ ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด หากปริมาณรถเพิ่มขึ้นจริง บริษัทได้เตรียมพื้นที่สำหรับรองรับจำนวนรถยนต์ที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีพื้นที่อยู่ 400 ไร่ และสามารถรองรับจำนวนรถยนต์ได้ประมาณ 3 หมื่นคัน และจะมีรถยนต์ไหลเข้า-ออก อยู่ระยะเวลาประมาณ 45 วันหมุนเวียนไป

### รุกเจาะรายย่อย

ขณะที่กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปี 2564 บริษัทจะเน้นเจาะฐานลูกค้ารายย่อยมากขึ้น จากเดิมบริษัทให้บริการกับผู้ประกอบการที่ขายรถยนต์เป็นหลัก เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค หรือผู้ใช้งานรถยนต์ รถจักรยานยนต์จริงมากขึ้น ทั้งนี้ธุรกิจการประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่เปลี่ยนระบบการให้บริการในช่วงโควิด-19 ระบาดจากประมูลหน้าลาน มาเป็นประมูลออนไลน์ โดยกระแสตอบรับบริการประมูลออนไลน์มีทิศทางที่ดีขึ้นทุกๆ เดือน

สำหรับแนวโน้ม 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้ บริษัทประเมินภาพธุรกิจยังสามารถเติบโตได้ แต่ต้องติดตามนโยบายการช่วยเหลือลูกหนี้จากธนาคารพาณิชย์อย่างใกล้ชิด สำหรับภาพรวมรายได้ปีนี้ บริษัทคาดว่าจะเติบโตสูงกว่าปีก่อน แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดตัวเลข และยังมีแนวโน้มธุรกิจยังดำเนินการได้ตามปกติ และมีความแข็งแกร่งมากขึ้น จากการปรับรูปแบบการให้บริการ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค

อนึ่ง งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นมาที่ 461.75 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 21.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน 380.50 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 122.68 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน 102.40 ล้านบาท

### ส่องงบ Q4 พื้นตัว

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ระบุถึง บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT ว่า แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3/2563 อาจจะไม่ดีต่อตัวจากไตรมาส 2/2563 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการพักชำระหนี้ของทางภาครัฐที่ทำให้ปริมาณรถยัดที่เข้ามาประมูลน้อยลง แต่จะมีปัจจัยที่จะมาช่วยจากการที่ทาง AUCT ได้มีการปรับค่าธรรมเนียมการประมูลรถยนต์ต่อคันขึ้นจาก 8,000 บาทต่อคันเป็น 9,000 บาทต่อคัน โดยต้นทุนแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลย ตรงนี้เริ่มมีผลตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งรายได้จากการประมูลรถยนต์นั้นคิดเป็นประมาณ 80% ของรายได้รวมของบริษัท

ส่วนแนวโน้มไตรมาส 4/2563 ผู้บริหารเริ่มเห็นปริมาณรถยัดกลับเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่อาจจะเร่งตัวเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากธนาคารหรือบริษัทลิสซิ่งที่ต้องการที่จะระบายรถยัดให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นปีเพราะราคารถมือสองมักจะลงเวลาเปลี่ยนปี

## เป้าไกล 22 บาท

อย่างไรก็ตาม มีมุมมองบวกในระยะกลางถึงยาวสำหรับ AUCT แต่ภาพระยะสั้นอาจจะขาดประเด็นบวกรองรับเนื่องจาก ผลประกอบการไตรมาส 3/2563 อาจจะยังไม่โดดเด่น ประกอบกับประเด็นการไม่ต่อมาตรการพักชำระหนี้ อาจจะรับรู้ ไปในราคาแล้ว ในเชิงกลยุทธ์การลงทุนอาจจะแนะนำให้เริ่มทยอยลงทุนหลังงบไตรมาส 3/2563 เพื่อรับประเด็นบวก จากงบ ไตรมาส 4/2563 ที่จะฟื้นตัวโดดเด่น และจะต่อเนื่องไปถึง 2564

ทั้งนี้มองกรอบราคาเป้าหมายอยู่ที่ 19-22 บาทต่อหุ้น อิง P/E ที่ 30-35 เท่า ปี 2564 (ระดับ avg ถึง +0.5SD) ซึ่งถือว่า เหมาะสมด้วยแนวโน้มธุรกิจอยู่ในขาขึ้น ความเสี่ยงคือการต่อมาตรการพักชำระหนี้ออกไปซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณรายได้อาจจะนำมาประเมินมาช้าและ/หรือน้อยกว่าคาดได้

รายงาน : เฉลิมชัย ศิรินันท์วิทยา  
บรรณาธิการ : เฉลิมชัย ศิรินันท์วิทยา